



# PINAKAPINAGHAHANAP NA TERORISTA

## RADDULAN SAHIRON

Pagho-hostage; Pagtulong at Pagsagawa at Pagsanhi upang Matupad ang Kilos



### PAGLALARAWAN

**Mga Alyas:** Radullan Sahiron, Radulan Sahiron, Raddulan Sahirun, Commander Putol

**Lugar ng Kapanganakan:** Kabbun Takas, Patikul, Jolo, Pilipinas

**Buhok:** Kulay Abo

**Mata:** Iitim

**Taas:** 5'6"

**Timbang:** 140 na libra

**Pangangatawan:** Katamtaman

**Kasarian:** Lalaki

**Lahi:** Asyano

**Pagkamamamayan:** Pilipino

**Mga Wika:** Tausug, Arabic

**Mga Peklat at Mga Marka:** Ang kanang kamay ni Sahiron ay putol mula sa itaas ng kanyang siko.

### GANTIMPALA

Ang Mga Gantimpala Para sa Programa ng Hustisya ng Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ay nag-aalok ng gantimpala na umaabot sa 1 milyon na dolyar para sa impormasyon na hahantong sa pag-aresto kay Raddulan Sahiron.

### PAHAYAG

Napagninilay na si Sahiron ay kasalukuyang matatagpuan sa kanyang ninunong lupaing-bayan sa Patikul Jolo, Sulu, Pilipinas, isang isla na humigit kumulang na 600 na mga milya sa timog ng Maynila.

### BABALA

Pinaghahanap si Raddulan Sahiron dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa pagdakip ng isang mamamayan ng Estados Unidos. Noong Nobyembre 14, 1993, ang biktima ay dinukot mula sa kanyang tinitirhan sa Simbahan, Pangutaran, Sulu, Pilipinas na may humigit kumulang na 14 na mga armadong miyembro ng teroristang organisasyon na Al Harakat al Islamiyyah, kilala rin bilang Grupo ng Abu Sayyaf. Ang biktima ay dinala sa kampo ng terorista sa gubat sa Katimugang Isla ng Jolo sa Pilipinas. Siya ay binihag ng 23 na mga araw hanggang sa kanyang paglaya noong Disyembre 7, 1993.

Isinakdal si Sahiron sa Korteng Distrito ng Estados Unidos sa Distrito ng Columbia, noong Pebrero 27, 2007, at kinasuhan ng pagho- hostage at pagtulong at pagsagawa at pagsanhi upang matupad ang kilos. Ang mandamyentong pag-aresto ay inilabas sa parehong petsa. Si Sahiron ang pangkalahatang pinuno ng Grupo ng Abu Sayaff simula noong 2005, at pinaniniwalaang nasa lugar ng Patikul Jolo, Sulu, Pilipinas.

### DAPAT NA ITURING NA ARMADO AT MAPANGANIB

Kung mayroon kang anumang impormasyon tungkol sa taong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na tanggapan ng FBI o sa pinakamalapit na Embahada o Konsulado ng Estados Unidos.

**Lokal na Tanggapan:** Los Angeles